

สมัครเรียนทันนเรศวรหัส.ร.ยังทัน

●4ศูนย์ในกทม.รับเจียดหมื่น-ชี้ขาดร.ร.สาธิตใช้โปรแกรมศธ.คิดGPA

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ศาลาพระเกษียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครทดสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ของการสอบเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2543 วันแรกของศูนย์รับสมัครในกรุงเทพฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ว่ามีผู้ทยอยไปรอสมัครตั้งแต่ 06.00 น. เจ้าหน้าที่จึงเริ่มแจกบัตรคิวมีเวลา 08.30 น. จนกระทั่งเวลา 08.00 น. จึงได้ทยอยเรียกผู้สมัครที่รอกว่า 1,000 คน ปรากฏการป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีปัญหา เพราะในระเบียบรับสมัครที่ทบวงมหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ ไม่มีรหัสของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยงชลบทวิศวะ จักรวรรดิ ทำให้โปรแกรมการรับสมัครของทบวงฯ ไม่รับข้อมูล อีกทั้งถ้าป้อนข้อมูลผิดในครั้งแรก เมื่อลบข้อมูลเดิมออกและป้อนข้อมูลใหม่เข้าไป เมื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหรือ ทบ.3 ออกมา ก็จะเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าไปผิดระบบเป็นต้น

น.ส.ศุภฎิพร ขำนิโรจน์ ประสานเขตการรับสมัคร ศูนย์รับสมัครจุฬาฯ กล่าวว่า ปัญหาที่มีผลถึงขั้นต้องยกเลิกบัตรประจำตัวนักเรียนไม่ตรงกับบัตรจริง ต้องยกเลิกบัตรประจำตัว บัตรที่ส่งสถานศึกษาไปไม่มีให้ใส่ "อื่นๆ" ไว้ และผู้สมัครที่เคยสอบเมื่อปีที่ผ่านมา แต่ใช้รหัสของกรมการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) เมื่อมาสมัครใหม่ในปีนี้อาจใช้รหัสโรงเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลเดิมไม่ปรากฏนั้นคงไม่มีปัญหาเพราะเวลาทบทวนข้อมูลจากฐานข้อมูลจะตัดจากเลขประจำตัวประชาชนซึ่งตรงกัน

นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้อำนวยการสำนักทดสอบ

กลางกล่าวว่า ที่ระเบียบการไม่ได้พิมพ์รหัสสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยงชลบทวิศวะ จักรวรรดิ เพราะทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่ได้แจ้ง จึงให้เจ้าหน้าที่ใส่คำว่า "อื่นๆ" และบันทึกปัญหาไว้ให้ทบวงฯ แก้ไขซึ่งจะทำให้ได้เฉพาะทบวงฯ ที่เดียวเท่านั้น เวลาปีได้แจ้งไปที่ศูนย์ต่างๆ แล้ว ส่วนข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องและพิมพ์ออกมาไม่ตรงกันนั้น เกิดจากโปรแกรมที่เชื่อมกับเครื่องพิมพ์ของจุฬาฯ มีปัญหา ฉะนั้นจะแนะนำให้ผู้สมัครตรวจสอบไป ทบ.3 ให้ละเอียด อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละศูนย์ในกรุงเทพฯ จะส่งให้ทบวงฯ ภายหลังปิดรับสมัครในแต่ละวันเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องทันที

พ.ส.ทศกฤตย์ บุญญฤทธิ์ โฆษก ศธ.แถลงว่า ได้ส่งโปรแกรมการคิดคะแนนให้ทบวงฯรับทราบ รวมทั้งส่งให้กรมต่างๆ ส่วนงานส่งต่อโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ส่วนการอบรมบุคลากร จะเสร็จภายในเดือนนี้ จากนั้นจะอบรมการใช้โปรแกรมและการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อขยายผลทั่วประเทศ และช่วงเดือนพฤศจิกายนจะทดสอบระบบทั้งโปรแกรมและระบบรับ-ส่งข้อมูลจากโรงเรียนจนถึงกระทรวงและทบวงฯ โดยให้ผลการเรียน 5 ภาคเรียนก่อน

นายพนม พงษ์โพธิ์ รองปลัด ศธ.กล่าวว่า โปรแกรมคิดคำนวณจะแบ่งเป็น 3 รหัสตามหลักสูตรคือ ศธ.01 เป็นหลักสูตร ม.ปลายให้กับกรมสามัญศึกษา กรมศิลปากร กรมการศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โรงเรียนสาธิตในสถาบันวิชาชีพ กรมพลศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ศธ.02 ให้กับ

กรมอาชีวศึกษา และศธ.3 ให้กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดรับสมัครเวลา 16.00 น. นายทองอินทร์ วงศ์สิริรุ่ง รองปลัดทบวงฯ ได้รับรายงานจากศูนย์ต่างๆ ว่า โดยศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สมัคร 4,076 คน มีปัญหาเล็กน้อยเช่นไฟดับ รหัสโรงเรียน 4 แห่งไม่ปรากฏในระเบียบการ ศูนย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผู้สมัคร 740 คน โดยมีปัญหาในช่วง 5 นาทีแรก เพราะไม่มีรหัสโรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์จุฬาฯแจ้งว่ามีผู้สมัคร 3,800 คน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 เครื่องไม่พอ ต้องคิดค้นเพิ่มอีก 5 เครื่อง และมีปัญหาเกี่ยวกับรหัสโรงเรียนเหมือนกับที่อื่น ส่วนศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแจ้งว่ามีผู้สมัครรวม 780 คนทุกข้ออ้างเรียบร้อย

นายทองอินทร์กล่าวถึงผลการหารือเกี่ยวกับการคิด GPA-PR กับ ศธ.ว่าได้ให้ ศธ.ส่ง GPA และ PR มายังทบวงฯในวันที่ 25 เมษายน 2543 ส่วนการคิดค่า GPA-PR ของโรงเรียนสาธิตจะใช้โปรแกรม ศธ.01 ซึ่งจะทดสอบในวันที่ 20 สิงหาคม และให้โรงเรียนสาธิตส่งผลให้ ศธ.ภายในวันที่ 10 เมษายน สำหรับนักเรียนที่จบ ม.ปลายจากต่างประเทศให้คณะกรรมการร่วมระหว่างทบวงฯกับกรมวิชาการเป็นผู้คิดผลการเรียน ส่วนนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติอยู่ระหว่างประสานกับ ศธ.ว่า จะให้ใครรับผิดชอบ ส่วนสถานศึกษา 15 แห่งนอกสังกัดทบวงฯและ ศธ. จะหารือร่วมกับวิวฯ นี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร